

บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมเป็นหนึ่งในกำลัง อันยิ่งใหญ่สนับสนุนการป้องกันต่อการระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ในประเทศจีน



BEST Inc. เจ้าแห่งโลจิสติกส์ ยักษ์ใหญ่ ประเทศจีน บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย รุดหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งจัดเตรียม “Green Channel (การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข)” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกการจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมโรคไปยังพื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ที่มีส่วนช่วยเหลือการให้บริการจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันโรคจากผู้บริจาคทุกท่าน ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนามากที่สุด

ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา BEST Inc. ได้จัดเตรียมรถ จำนวน 13 คัน ลำเลียงอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคไปยังศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาด ณ โรงพยาบาลเมืองอู่ฮั่น เมืองจินโจว และเมืองหวงกาง ในมณฑลหูเป่ย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ง ซึ่งอุปกรณ์ควบคุมโรคระบาดที่จัดส่ง ได้แก่ หน้ากาก

อนามัย ถุงมือ หมวก แว่นตาว่า่ยน้ำ และเสื้อผ้า รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง และยาสมุนไพรร่างต่าง ๆ

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและรายงานอุณหภูมิร่างกายที่ ศูนย์ปฏิบัติการทั้งหมด สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทาง BEST Inc. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน พิเศษและฆ่าเชื้อทำความสะอาดขนส่งอยู่เสมอ

BEST Inc. ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกำลังที่สำคัญสนับสนุนการป้องกันต่อการระบาดเชื้อไวรัส โควิดใน ประเทศจีน โดยข้อมูลด้านล่างต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวบางส่วนที่เกิดขึ้นและทางบริษัทฯ อยากร่วมแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้สู่ผู้อ่านทุกท่าน

ในขณะที่หลายคนได้มีการลาหยุดวันตรุษจีน นายตู้ จินหลง ผู้จัดการของเบสท์ เฟรท สาขาในพื้นที่เมืองจื่อเจียง มณฑลหูเป่ย์ อาสาที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการขนส่งเครื่องมือทางการแพทย์อุปกรณ์ยาที่จำเป็นไปยังผู้ที่กำลัง ต้องการรักษา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางผู้จัดการตู้ ก็ได้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอีกประมาณสี่คน ส่ง หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับบริจาคจากบริษัท All Med Medical กว่า 2 ล้านชิ้น ไปยังเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่ ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 BEST EXPRESS ประเทศจีน ได้ร่วมขนส่งหน้ากากป้องกัน N95 จำนวนกว่า 18,000 ชิ้น พร้อมถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 200,000 ชิ้น ที่ได้รับบริจาคจาก เมืองเซียงไฮ้ มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งคนขับรถ ทั้งสองคนได้ทำงานเป็นกะ โดยประมาณ 6 ชั่วโมง เพื่อขนส่งของบริจาค โดยเดินทางรวมเป็นระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร จากเมืองชู่โจวไปยังโรงพยาบาลทั้งสามแห่งในมณฑลหูเป่ย์

และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากจากเมืองปักกิ่งได้ถูกส่งถึงมณฑลหูเป่ย์ BEST ได้ขนอุปกรณ์และเสบียง จำนวนกว่า 1.5 ตันที่ได้รับบริจาคจากบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ในปักกิ่งและ จากสถาบันการบินอวกาศ ให้แก่เมืองอู่ฮั่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจแบบ ไหลผ่านจมูก TNI จำนวน 70 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ ELISA จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 2.7 ล้าน หยวน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

BEST EXPRESS (เบสท์ เอ็กซ์เพรส)

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร: 02 – 108 – 8008 ต่อ 66057